



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๔๒๐๙

ที่ กษ ๐๔๐๑/ด ๑๐๑๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) โดยนางประภาพรพรหม น้อยทะนะ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งลชที่ ๑๐๕๗ ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวศิริวรรณ กุหาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

- ชื่อเรื่อง** การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ตกค้างการตรวจสอบบัญชี
กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชิงดาว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563, 2562, 2561, 2560 และ 2559
- โดย** นางประภาพรณ น้อยทะนะ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7
- ปี** พ.ศ. 2565

.....

สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชิงดาว จำกัด มีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี สหกรณ์ตกค้างการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563, 2562, 2561, 2560 และ 2559 รวมระยะเวลาตกค้างการตรวจสอบ 5 ปีบัญชี ทำให้สหกรณ์ได้รับการประเมินความพร้อม จากกลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบเป็นกลุ่มอาจถูกสั่งเลิก เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 (2) สหกรณ์ไม่ส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงิน ประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน มูลเหตุที่ทำให้สหกรณ์ตกค้างการตรวจสอบ บัญชี เกิดจากการสหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวทำหน้าที่ทุกด้านในสหกรณ์ ซึ่งไม่เป็นไป ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ทำให้พบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ จากการเข้าขอคำยืนยันยอดหนี้สิน ทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิก ในปีบัญชีล่าสุดที่สามารถตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของสหกรณ์ได้ นับแต่ที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ มีเพียงกรมอบหมายให้กรรมการเป็นผู้จัดทำบัญชี แต่กรรมการผู้ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี สามารถจัดทำได้เพียงเอกสาร ประกอบการบันทึกบัญชี เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำงบการเงินให้ตรวจสอบได้

การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ตกค้างการสอบบัญชีเป็นระยะเวลาหลายปีบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่การวางแผนการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี ติดตามการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี การรวบรวม ข้อมูล การศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ระบบบัญชี และระบบการควบคุม ภายใน การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม และแนวการสอบ บัญชี และการสรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นเรื่องที่ผู้จัดทำผลงาน ให้ความ สนใจศึกษา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง แนวทางการสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
สหกรณ์ (Smart Manage) ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์

โดย นางประภาพรพรณ น้อยทะนะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

ปี พ.ศ. 2565

ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ต่อยอดจากระบบโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร จำนวน 4 แอปพลิเคชัน ที่เรียกว่า แอปพลิเคชัน Smart4M ประกอบด้วย ระบบโปรแกรมบัญชีรายบุคคล หรือที่เรียก Smart Me เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ - รายจ่าย) และบัญชีต้นทุนอาชีพ (รายได้ และ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย) เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ หรือที่เรียก Smart Member สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ใช้ในการตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการเกิดทุจริตที่อาจเกิดกับสหกรณ์ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ หรือที่เรียก Smart Manage สำหรับผู้บริหารสหกรณ์ ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว ได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ และสามารถกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์มีสารสนเทศในการติดตามและควบคุมการบริหารจัดการสหกรณ์ของฝ่ายจัดการ และระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time หรือที่เรียก Smart Monitor สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้กำกับดูแล ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ได้แบบวันต่อวัน เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบสหกรณ์ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบทุกระบบงาน จำนวน 55 แห่ง แต่มีสหกรณ์ที่ขอใช้งานระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ (Smart Manage) จำนวน 28 แห่ง มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ลงทะเบียนในใช้งานจำนวน 28 แห่ง 230 ราย แต่มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เข้าใช้งานจริง จำนวน 28 แห่ง 187 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.30 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน ส่วนฝ่ายจัดการสหกรณ์ได้ลงทะเบียนใช้งาน จำนวน 27 แห่ง 31 ราย ฝ่ายจัดการเข้าใช้งานจริง จำนวน 27 แห่ง 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน ในจำนวนสหกรณ์ที่ขอใช้งานระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์(Smart Manage) จำนวน 28 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 15 ราย ลงทะเบียนใช้งาน จำนวน 8 ราย เข้าใช้งานจริง จำนวน 2 คน ฝ่ายจัดการ ลงทะเบียนใช้งาน จำนวน 2 ราย

เข้าใช้งานจริง จำนวน 2 คน และสหกรณ์การเกษตรทางดง จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 15 ราย ได้ลงทะเบียนใช้งาน จำนวน 1 ราย เข้าใช้งานจริง จำนวน 1 คน ฝ่ายจัดการลงทะเบียนใช้งาน จำนวน 1 ราย เข้าใช้งานจริง จำนวน 1 คน จะเห็นได้ว่ายังคงมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าใช้งาน จากการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สอบถามถึงสาเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไม่เข้าใช้งาน ความถี่ของการที่เข้าใช้งาน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ลงทะเบียนการใช้งานทุกคนหรือไม่ คำตอบที่ได้รับจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คือ ยังไม่เข้าใจการนำข้อมูลไปใช้งาน จะวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างไร สามารถนำข้อมูลที่แสดงไปใช้ได้อย่างไร จำวิธีการเข้าใช้งานไม่ได้เนื่องจากได้รับการแนะนำมาแล้วไม่ได้ใช้งาน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ได้พ้นจากการเป็น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน หากสามารถสร้างความเข้าใจ ในการเข้าใช้งานระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ (Smart Manage) แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้มีความเข้าใจการใช้งาน การนำข้อมูลที่แสดงมาวิเคราะห์ ติดตามควบคุมการบริหารจัดการสหกรณ์ของฝ่ายจัดการอย่างไร หรือผลที่ได้จากการวิเคราะห์สะท้อน ให้เห็นผลเบื้องต้นอย่างไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจบริหารงานได้อย่างถูกต้องทันเหตุการณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร ให้กับสหกรณ์ได้อีกวิธีหนึ่ง